

ประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2557

พาณิชย์สั่งเบรกอนุมัติขายข้าว รัฐบาลชุดใหม่เปิดไฟเขียว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งผลสรุปการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลรอบ 2 ปริมาณ 139,000 ตัน ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ 90,000 ตัน โดยได้เสนอชื่อผู้ชนะการประมูลให้กับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รุมว.พาณิชย์พิจารณาแล้วแต่ยังไม่สามารถอนุมัติขายตามขั้นตอนได้ เนื่องจากมีการจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาใหม่ซึ่ง รุมว.พาณิชย์ขอศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้รอบด้านก่อนและต้องรอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แผนการระบายข้าวของรัฐบาลที่มีมากถึง 18 ล้านตัน มองว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาเกิน 5 ปี ถึงจะระบายข้าวออกไปได้หมด ซึ่งช้ากว่าเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์วางแผนระบายข้าวให้หมดภายใน 3 ปี เพราะในการประมูล 2 รอบที่ผ่านมา ระบายข้าวได้ไม่เกิน 200,000 ตันเท่านั้น ดังนั้นควรปรับแผนการระบายข้าวใหม่ โดยลดขั้นตอนการระบายข้าวให้รวดเร็วขึ้น โดยข้าวในสต็อกที่ตรวจปริมาณและคุณภาพแล้วให้นำออกมาระบายก่อน

สำหรับความคืบหน้าการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดต่างประเทศขายข้าวนั้น กรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมอยู่ระหว่างการหารือกับคอปโก หน่วยงานนำเข้าข้าวของรัฐบาลจีน ที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐที่ได้ทำไว้ 1 ล้านตัน

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

เกษตรฯวางแผนอุ้มภาคเกษตร

นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ อยู่ธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวคิดที่จะกำหนดงบประมาณเพื่อใช้อุดหนุนภาคเกษตรช่วง 3-5 ปี โดยใช้จีดีพีภาคเกษตรเป็นฐาน พิจารณาวางเงินช่วยเหลือว่าภาคเกษตรไทยต้องใช้เงินอุดหนุนเท่าไร ทั้งนี้จะเห็นว่าทั่วโลกมีกฎหมายในการเปิดทางให้ภาครัฐอุดหนุนเกษตรกรได้ เห็นได้จากสหภาพยุโรป(อียู) ที่ใช้เงินมากกว่า 13% ของจีดีพีเข้าอุดหนุนสินค้าเกษตรทั้งหมด โดยจะไม่เอาเงินเข้าแทรกแซงแต่จะใช้ในการปรับโครงสร้างภาคเกษตร

ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์ให้ใกล้เคียงกับอุปทาน เพื่อทำเป็นแผนปฏิบัติการ(แอคชั่นแพลน)ในช่วง 3-5 ปี เพื่อให้ผลผลิตออกมาใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค ทั้งภายในประเทศและส่งออก เพื่อกำหนดวงเงินในการใช้อุดหนุนสินค้าเกษตรระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า

ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประเมินผลผลิต และคาดการณ์ความต้องการ โดยจะเริ่มที่ 2 สินค้าที่มีปัญหา คือ ยาง และข้าว เมื่อจัดทำแอคชั่นแพลนแล้วเสร็จ จะนำเสนอ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือน ต.ค.2557 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างสินค้าเกษตร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ร่วมกับมาตรการโซนนิ่ง

สำหรับภาคเกษตรจึงจำเป็นต้องแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1.ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงวิกฤตภัยธรรมชาติ 2. การดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 3.การปรับโครงสร้าง โดยให้เกษตรกรเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพหนึ่งไปทำอีกอาชีพ โดยให้เงินเป็นแรงจูงใจในการเปลี่ยนอาชีพ หากเกษตรกรให้ความร่วมมือก็จะทำให้ผลผลิตไม่ล้นตลาดเพียงพอ ไม่มากไม่น้อยกับความต้องการ

“การปรับโครงสร้างโดยให้เกษตรกรเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพหนึ่ง เป็นการปรับสมดุล การปลูกพืชเกษตร เพื่อให้สมดุลกับความต้องการยอมรับเป็นเรื่องใหญ่ จำเป็นต้องมีการให้เงินเป็นแรงจูงใจ เป็นเงินให้เปล่าไม่ต้องกู้ยืม เพราะมาตรการนี้ถือเป็นมาตรการภาคสมัครใจ แต่หน่วยงานราชการจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลว่า ในแต่ละพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชอะไร หากเปลี่ยนปลูกพืชอีกอย่างจะมีตลาดรองรับอย่างไรบ้าง จุดนี้ภาครัฐต้องร่วมกันหรือ เพื่อให้รู้ว่า ต้องใช้เงินงบประมาณเท่าไรในการเปลี่ยนอาชีพให้เกษตรกร” นายปิติพงษ์ กล่าว

นายปิติพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลไม่ต้องการให้เกษตรกรเสี่ยงอีกต่อไป เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรก็เสี่ยงมากพอแล้ว ยิ่งเสี่ยงมากปลูกพืชที่ไม่ตรงกับความต้องการก็เป็นหนี้มาก จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ เพราะเรื่องชีวิตและความปลอดภัยของเกษตรกร ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยใช้โซนนิ่ง เป็นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างโดยจะใช้พื้นที่โซนนิ่งเป็นตัวกำหนดพื้นที่เพาะปลูกว่าเหมาะกับพืชอะไร

โดยการเปลี่ยนอาชีพ ของเกษตรกรที่ว่างไว้มี 3 แบบคือ 1.เปลี่ยนอาชีพเพาะปลูกไปเลย 2.ปรับบางส่วน เช่น หากมียาง 10 ไร่ ก็อาจจะให้ปลูกแค่ 5 ไร่ อีก 5 ไร่ที่เหลือ เอาไปทำการเกษตรอย่างอื่น และ 3.ปรับปรุงคุณภาพด้วยตัวของเกษตรกรเอง เช่นอาจยกระดับคุณภาพการเพาะปลูกเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯยังได้เตรียมแผนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ต้องปรับสมดุลระหว่างการผลิตและความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การแก้ไขปัญหาภัยพาราในระยะยาว การจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 ชนิด คือ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม และอ้อย แผนการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้ดำเนินธุรกิจด้านสหกรณ์การเกษตรให้มากขึ้น รวมถึงให้สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างตลาดนัดสินค้าเกษตรในเมืองหรือจังหวัด

แหล่งข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่าในปีเพาะปลูกข้าว 2557/58 คาดว่าจะมี เนื้อที่เพาะปลูก 61,739,500 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 340,404 ไร่ หรือ 0.55% ปริมาณผลผลิต 27,110,400 ตัน เพิ่มจากปีที่แล้ว 20,216 ตันหรือ 0.07% โดยเนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่แล้วทุกภาค เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ รวมทั้งราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงประกอบกับเกษตรกรบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน และเกษตรกรในภาคใต้เปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมันส่วนยางพารา มีเนื้อที่เพาะปลูก 15,841,979 ไร่ เพิ่มขึ้น 4.70 %เนื่องจากยางครบอายุกรี๊ดเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะให้ผลผลิต 4,027,076 ตัน เพิ่มขึ้น 4.25 %

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ส่งออกข้าวหอมมะลิ 7 เดือนร่วงหนัก เอกชนแนะรัฐอัดโปรโมชั่นหวังตลาดฮ่องกงคืน

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า แม้ว่าในปีนี้การส่งออกข้าวไทยในภาพรวมตั้งเป้าหมายไว้ 9.5-10 ล้านตัน แต่ในส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิมิแนวโน้มลดลง 10% จากการส่งออกแต่ละปีที่ได้ปริมาณ 2 ล้านตัน หรือเหลือประมาณ 1.8 ล้านตัน

ทางสมาคมขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดทำโปรโมชั่นข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 โดยเฉพาะตลาดส่งออกสำคัญ เช่น ฮ่องกง ซึ่งไทยเคยครองส่วนแบ่งตลาด 85% แต่ปัจจุบันสูญเสียตลาดนี้ไปให้กับคู่แข่งอย่างเวียดนาม 45-50% เพราะราคาส่งออกของเวียดนามต่ำกว่าไทย ต้นละ 300-400 เหรียญสหรัฐ

"เวียดนามมียอดส่งออกข้าวภาพรวมลดลง แต่เฉพาะในส่วนของข้าวหอมมะลิลบเพิ่มขึ้นถึง 40% เพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้พัฒนาเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ จนสามารถเพิ่มการส่งออกข้าวหอมมะลิเพิ่มจากเดิมหลักหมื่นตันมาเป็นแสนตัน และเป็นหลักล้านตันต่อปี แม้ว่าพันธุ์ข้าวหอมมะลียังไม่มีคุณภาพเท่ากับไทย ราคาถูกกว่าไทย ขณะที่พันธุ์ข้าวหอมมะลิของกัมพูชาก็ถูกกว่าไทยตันละ 200 เหรียญสหรัฐ ส่วนพม่ายังไม่เน้นการส่งออก เน้นการบริโภคในประเทศ"

สำหรับแนวโน้มราคาข้าวหอมมะลิในประเทศจะไม่ปรับราคาขึ้นแน่นอน เพราะขณะนี้ราคาวัตถุดิบในตลาดมีแนวโน้มปรับราคาลดลง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 31,000-32,000 บาท หากรัฐบาลระบายสต็อกข้าวหอมมะลิต่อมาขายให้กับผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งระยะเวลาในการระบายยังสามารถทำได้ไปจนถึงเดือนตุลาคม เพราะ

ปริมาณผลผลิตน่าจะออกมาสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยในปีนี้อาจคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลินาปี ปี 2557/2558 น่าจะมีปริมาณ 6 ล้านตัน

นอกจากนี้ล่าสุดทางสมาคมได้หารือกับกรมการค้าภายใน และตัวแทนจากห้างโมเดิร์นเทรด เทสโก้ โลตัส เพื่อขอความร่วมมือในการตรึงราคาค่าธรรมเนียมการจัดหน่ายสินค้าในห้างโมเดิร์นเทรดปี 2558 ซึ่งทางเทสโก้ โลตัส ให้ความยินดีที่จะไม่ปรับขึ้นค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ตลาดส่งออกสำคัญของข้าวหอมมะลิไทย เรียงตามลำดับสัดส่วนการส่งออกได้แก่ สหรัฐ สัดส่วน 27% ของการส่งออกข้าวหอมมะลิทั้งหมดของไทย รองลงมาคือ ฮองกง คิดเป็นสัดส่วน 11% จีน สัดส่วน 8% สิงคโปร์ 7% และแคนาดา 6-7%

นายสมเกียรติ กล่าวในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพุมไธสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) หรือข้าวมาบุญครอง กล่าวว่า บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลข้าวสารหอมมะลิจากสต็อกของรัฐบาลครั้งที่ 2/2557 โดยเสนอซื้อ 29,570 บาท/ตัน ปริมาณ 1,600 ตัน ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงที่สุด ทั้งนี้ราคาดังกล่าวหากนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและค่าขนส่ง ถือว่าใกล้เคียงกับราคาตลาดที่ข้าวหอมมะลินาปี 31,000-32,000 บาท สาเหตุที่ให้ราคาสูง เพราะช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ปริมาณข้าวในตลาดตึงตัว

"ผลประกอบการครึ่งปีแรกปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะรายได้ส่วนศูนย์อาหาร แต่ภาพรวมตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิบริษัทฯปรับตัวลดลง 10% จากปีก่อน"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์จับมือชวานาแก้ปัญหาข้าว เกษตรลดสถานการณ์ป้องกันราคาคตก

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ได้หารือร่วมกับ 5 ตัวแทนองค์กรชวานา ได้แก่สมาคมชวานาไทย, สมาคมชวานาและเกษตรกรไทย, สมาคมส่งเสริมชวานาไทย, สมาคมเครือข่ายชวานาไทย และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือชวานาในลักษณะการป้องกันเชิงรุกก่อนที่จะเกิดปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการตลาด และระดับราคาข้าวที่เกษตรกรจะขายได้อย่างเหมาะสมในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะมาถึงนี้

พร้อมกันนี้ได้ตั้งกลุ่มคณะหารือระหว่างชวานาและกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเวทีพบปะพูดคุยปัญหาข้าวอย่างเจาะลึกโดยจะหารือกันทุกๆ 2 สัปดาห์ เริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เบื้องต้นได้ให้ชวานาเตรียมประเด็น เรียงลำดับเรื่องที่สำคัญ รวบรวมปัญหาและความต้องการของชวานา วิจัยจัดการ เพื่อให้ชวานาพอใจ ภายหลังการหารือรมว.พาณิชย์จะรับเรื่องไว้ หากเป็นเรื่องเร่งด่วนก็อาจนำเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายบริหาร และจัดการข้าว(นบข.)ต่อไป

"กระทรวงฯได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาหารือกับชวานาขึ้นซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เพราะต้องการให้เป็นเวทีที่ใช้พูดคุยแบบเป็นกันเองที่สุด อาจเรียกเป็นคณะหารือ โดยระยะแรกจะหารือเรื่องการตลาดสถานการณ์ราคาข้าว การรักษาสถียรภาพราคาข้าวให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้คือต้องไม่ต่ำกว่า 8,500 บาทต่อตันข้าวเปลือก"

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนตั้งมิสเตอร์ข้าวขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เพื่อติดตามดูแล แก้ไขสถานการณ์ข้าวโดยเฉพาะ ผู้รับผิดชอบจะเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ สามารถทำงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้และมีความรู้เรื่องข้าวเป็นอย่างดี คาดว่าจะแต่งตั้งได้ภายหลังเดือนกันยายนนี้

สำหรับมาตรการดูแลราคาข้าวทางกระทรวงพาณิชย์ เตรียมให้ความช่วยเหลือชวานาและพยุงราคาข้าวในตลาดเช่นเตรียมจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรที่มีฐานะยากลำบากในภาคอีสาน และภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชวานาเก็บข้าวและนำออกขายในช่วงราคาที่เหมาะสม รวมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพให้มีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น การพัฒนาคุณภาพข้าวอย่างยั่งยืน โดยการปลูกข้าวตามความต้องการตลาด และผู้บริโภค รวมถึงลดพื้นที่การเพาะปลูกและหันไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นแทน

“สถานการณ์ปัจจุบันจากการรายงานผลการเก็บข้อมูลของกรมการค้าภายใน ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 พบว่าข้าวเปลือกซื้อขายในตลาดความชื้นไม่เกิน 15% ราคาอยู่ระหว่าง 7,500-8,200 บาทต่อตันส่วนที่มีการร้องเรียนว่าในบางพื้นที่ขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าราคาเป้าหมาย 8,500 บาทต่อตัน เพราะต้องเก็บเกี่ยวเพื่อหนีฝนทำให้ข้าวมีความชื้นสูง”

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเรียกผู้ส่งออกและกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีเข้ามาหารือ เพื่อจัดหาแนวทางการร่วมมือในการดูแลข้าวทั้งระบบต่อไปโดยจะหารือกับผู้ส่งออกในการเข้าไปตรวจสอบสต็อกข้าวตามกฎหมายที่ระบุให้ผู้ค้าข้าวเพื่อการส่งออกต้องมีการเก็บสต็อก 500 ตันข้าวสาร และมีพร้อมพื้นที่ที่มีการตรวจสอบที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ธ.ก.ส.โอด 7 ปีล้างหนี้จำนำข้าว 7.5 แสนล้านบาท ขาดทุนบักโกรก 4 แสนล้านบาท

นายลักษณะ วจนานวัช กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า การล้างหนี้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลชุดที่แล้ว อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานถึง 7 ปีในการล้างหนี้ จากโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมด 755,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้ของโครงการที่เกิดขึ้นก่อนปี 2554 ประมาณ 50,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 700,000 ล้านบาท เป็นโครงการของรัฐบาลชุดที่แล้ว จากโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด

หากรัฐบาลใช้อัตราการชำระหนี้ และการระบายข้าว ในปัจจุบัน เป็นฐานการชำระหนี้โครงการดังกล่าว คาดว่าจะใช้ เวลาประมาณ 7 ปี จึงจะชำระหนี้ดังกล่าวได้ทั้งหมด โดยในปี งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 กำหนดงบประมาณเพื่อชำระหนี้ โครงการประกันรายได้ชาวนาไว้ 6,880 ล้านบาท และชำระ หนี้โครงการรับจำนำ 71,300 ล้านบาท โดยในวงเงินที่ใช้เพื่อชำระหนี้โครงการรับจำนำ 71,300 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็นการชำระเงินต้น 36,900 ล้านบาท และเป็นภาระดอกเบี้ย (คำนวณภาระตลอดปีงบประมาณ 2558 ซึ่งสิ้นสุด ณ 30 ก.ย.58) อีกราว 34,000 ล้านบาท

สำหรับแหล่งเงินอีกแหล่งในการชำระหนี้โครงการรับจำนำข้าวเปลือก คือ เงินที่ได้จากการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยในปีงบประมาณ 2558 กำหนดรายได้จากการระบายข้าวเพื่อมาชำระหนี้โครงการนี้ ประมาณ 60,000 ล้านบาท ภายใต้นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ จะพยายามบริหารการชำระหนี้โครงการรับจำนำข้าวไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดงบประมาณพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น จึงต้องกระจายภาระการชำระหนี้โครงการนี้ไปในระยะยาว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันโครงการรับจำนำข้าวเปลือกได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และรัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังหาแนวทางช่วยเหลือชาวนาอย่างยั่งยืนขึ้น โดยวางอยู่บนหลักการ ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ รัฐบาลชุดที่แล้ว ได้ทำโครงการรับจำนำ ข้าวเปลือกทุกเมล็ด โดยให้ราคาสูงกว่าราคาตลาด 40-50% ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะมีผลขาดทุนจากโครงการนี้ โดยคำนวณจาก รายจ่ายของรัฐบาลต่อโครงการนี้ กับรายได้ที่จะขายได้จากข้าว ในสต็อกแล้ว คาดว่าจะขาดทุนไม่ต่ำกว่า 400,000 ล้านบาท

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ขงไอเดียดันราคาข้าวเปลือก เสนอ 'ฉัตรชัย'

จากกรณีวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกประชุมผู้นำชาวนาจาก 5 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมชาวนาชาวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมการค้าเครือข่ายชาวนาไทย และเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อจัดตั้งคณะหารือด้านข้าว ในการนี้ได้มอบการบ้านให้ผู้นำชาวนาไปหาแนวทาง/มาตรการช่วยเหลือชาวนาเชิงรุก โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้ได้ตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 8.5 พันบาทต่อตัน โดยจะนำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์และตัวแทนจาก 5 องค์กรชาวนาในทุก 2 สัปดาห์ โดยการประชุมนัดแรกจะเริ่มในสัปดาห์หน้านั้น

นายภูติ ศรีสมุทรนาคน นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" จากที่ได้หารือกับสมาชิกแล้ว ทางสมาคมได้มีมติเตรียมเสนอมาตรการใน 2 มาตรการสำคัญคือ 1.สนับสนุนให้ปล่อยราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด 2.หากชาวนาขายข้าวราคาตลาดที่หักค่าความชื้นแล้วได้ราคาเท่าใด ขอให้รัฐบาลชดเชยราคาข้าวให้ชาวนาให้ได้ตันละ 1 หมื่นบาท โดยจำกัดเพดานรายละไม่เกิน 30 ไร่ ส่วนที่เกินจากนั้นให้ชาวนารับผิดชอบเอง

"เรื่องนี้มีมองว่าไม่ใช่ประชานิยม แต่เป็นการช่วยเหลือให้ชาวนาอยู่รอดได้ เพราะเวลานี้ต้นทุนสูง ซึ่งชาวนาทราบดีว่าจะลดต้นทุนกันอย่างไร และก็พยายามลดเต็มที่ตามที่หลายฝ่ายบอกแล้ว แต่ก็ลดไม่ได้มาก ขณะที่มาตรการช่วยลดต้นทุนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการลดค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่ารถเกี่ยว ค่าเช่านา ที่ออกมาก่อนหน้านี้ ในทางปฏิบัติพวกร้านจำหน่ายที่เป็นยี่ปี่ว ชาปี่วก็ยังคงขายราคาปกติ พวกรถเกี่ยว ค่าเช่านาก็บังคับเขายาก"

ด้านนายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกในตลาดยังขึ้นๆ ลงๆ เฉลี่ยชาวนาขายได้ที่ 7-7.8 พันบาทต่อตัน ส่วนที่อยากจะเสนอมี 5 ประเด็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขคือ 1.เรื่องที่ดินที่ปัจจุบันนาที่ชาวนาทำส่วนใหญ่เป็นนาเช่า ส่วนใหญ่ชาวนามีต้นทุนการผลิตรวมค่าเช่านาแล้วเฉลี่ยที่ 7.5-7.7 พันบาทต่อไร่ ส่วนที่มีนาเป็นของตัวเองต้นทุนเฉลี่ย 5 พันบาทเศษต่อไร่ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มจะกำหนดแนวทางช่วยเหลืออย่างไร ควรร่วมหารือกัน

เรื่องที่ 2 เรื่องน้ำ ที่เวลานี้มักมีปัญหาชาวนาในเขตชลประทานที่อยู่ต้นน้ำมักมีการกักเก็บน้ำในคลองชลประทาน เพื่อวิดเข้านาตัวเอง ทำให้น้ำมาไม่ถึงชาวนาที่อยู่กลางน้ำหรือปลายน้ำ และเกิดการทะเลาะวิวาทถึงขั้นเสียชีวิตกันอยู่บ่อยครั้ง จะแก้ไขอย่างไร เรื่องที่ 3 เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ชาวนาไม่สามารถเก็บข้าวในนามาทำพันธุ์ต่อได้ และต้องซื้อจากร้านค้า หรือศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งมีราคาแพง ในเรื่องนี้อยากให้รัฐบาลมีการควบคุมราคาเมล็ดพันธุ์ เพราะชาวนาขายข้าวเปลือกได้ราคาแค่ 6-7 พันบาทต่อตันแต่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวถึงละ 220-230 บาท (10 กก.) หรือมากกว่า 2 หมื่นบาทต่อตัน เรื่องที่ 4 การช่วยลดต้นทุนการผลิต ตั้งแต่ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช น้ำมันที่ใช้ในการวิดน้ำเข้านาที่คนอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันสูงกว่าคนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือคลองชลประทาน

"ปัญหาที่กล่าวมาหากแก้ไขจะช่วยลดต้นทุนให้ชาวนาลงได้มาก และมีกำไรเพิ่มขึ้น แต่ในข้อเท็จจริงตามที่สข.ขอความร่วมมือหลายฝ่ายในการลดราคาปุ๋ย ยา รถเกี่ยว ค่าเช่า เวลานี้ยังไม่เห็นผลในทางปฏิบัติ จากความล่าช้าในระดับจังหวัดที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ทำให้ค่ารถเกี่ยวก็ยัง 500 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ย ค่ายาที่บอกจะลดลงชาวนาก็ยังไม่ได้รับอานิสงส์"

ส่วนนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า จากองค์กรชาวนามีหลายองค์กร และแต่ละองค์กรก็มีสมาชิกจำนวนมาก และหลากหลายความคิด ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์โดยรัฐมนตรีว่าการคนใหม่จึงมีดำริในการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์กับผู้นำชาวนาที่ต้องไปคุยกับสมาชิกให้ตกลงแล้วค่อยนำมาหารือในที่ประชุม โดยกำหนดเป้าหมายว่าทำอย่างไรจะทำให้ชาวนาขายข้าวเปลือกได้ไม่ต่ำกว่า 8.5 พันบาทต่อตันโดยไม่ใช้นโยบายประชานิยมทั้งจำนำหรือประกันราคาข้าว ซึ่งระยะต่อไปจะเชิญตัวแทนโรงสีและผู้ส่งออกเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน

ที่ผ่านมาชาวนามักปั่นตลอด เรื่องข้าวราคาตก ปุ๋ยยา ค่าเช่านาแพง ก็ครั้งก็พูดแต่เรื่องเดิมๆ แต่แนวทางการพัฒนาที่รัฐบาลและทุกฝ่ายอยากเห็น และเป็นความอยู่รอดอย่างยั่งยืนระยะยาวอย่างแท้จริงคือการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งจะทำให้มีรายได้สูงขึ้น ชาวนาจะต้องปฏิรูปตัวเองด้วย

"ข้อเสนอจะรอดูกลุ่มอื่นๆ ดูก่อนว่าเขาจะมีแนวทางอย่างไร หรือยังพูดในเรื่องเดิมๆ อย่างไรก็ตามในส่วนที่สมาคมทำอยู่ในเวลานี้คือการทำแปลงนาต้นแบบที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยรวบรวมที่นาได้แล้วกว่า 500 ไร่ จาก 30 กว่าเจ้า โดยเวลานี้ต้นข้าวมีอายุ 1 เดือนแล้ว โดยเราจะมีตารางในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือนว่าจะทำอะไรบ้าง ใส่ปุ๋ย ใส่ยา ช่วงไหนจำนวนเท่าไรหรืออย่างเป็นระบบ โดยมีทีมวิชาการจากบริษัทปุ๋ยที่ให้การสนับสนุนปุ๋ยราคาพิเศษ รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมการข้าวมาช่วยให้คำปรึกษา เป้าหมายต้นทุนการผลิตไม่เกิน 4.5 พันบาทต่อไร่ และได้ข้าว 800 กิโลกรัมต่อไร่ หากได้ผลตามเป้าหมายจะขยายโครงการไปทั่วประเทศ"

นายระวี รุ่งเรือง นายกสมการการค้าเครือข่ายชาวนาไทย กล่าวว่า เฉพาะหน้าในช่วงรอยต่อจากไม่มีโครงการรับจำนำข้าวจะเสนอให้รัฐบาลช่วยชดเชยส่วนต่างราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรได้ราคา 8.5 พันบาทต่อตัน ตามเป้าหมายรัฐบาล เช่นหากขายราคาตลาดได้ที่ตันละ 6.5 พันบาท รัฐบาลช่วยชดเชยหรือช่วยเติมอีก 2 พันบาท เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการหารือกับพล.อ.ฉัตรชัย รัฐมนตรีพาณิชย์ในสัปดาห์หน้า อยากให้ 5 องค์กรชาวนาได้หารือและได้ข้อสรุปร่วมกันก่อน โดยตนอยู่ระหว่างประสานกับผู้นำชาวนาอีก 4 องค์กร เพื่อหารือร่วมกันที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยก่อนโดยจะให้นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมการพืชสวนฯ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านข้าวเป็นผู้สรุปประเด็นให้

"แนวทางการตลาดที่ทำให้ได้ราคามากกว่าราคาข้าวเปลือก 8.5 พันต่อตันมีหลายอย่าง เช่นการปลูกข้าวอินทรีย์ การขยายปลูกข้าวเฉพาะถิ่น เช่นข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวลิ้มผั่ว ที่มีราคาสูง และหาช่องทางแปรรูปและจำหน่ายเอง เช่นเวลานี้ทางสมาคมได้ตั้งสำนักงานขายข้าวถุงสดจากโรงสีที่เมืองทองธานีโดยจำหน่ายข้าวหอมมะลิและข้าวที่มีชื่อเสียงของแต่ละท้องถิ่นที่กล่าวมาเบื้องต้น ซึ่งยอดขายเป็นที่น่าพอใจ"

นายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชน กล่าวว่า การจะขายข้าวเปลือกได้ไม่ต่ำกว่า 8.5 พันบาทต่อตันต้องเน้นใน 2 มิติคือ 1.การลดต้นทุน และเรื่องคุณภาพข้าว ซึ่งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมาคุยกันอย่างจริงจังว่าจะทำอย่างไร 2.การเร่ง พ.ร.บ.กองทุนข้าวและชาวนา เพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชนกว่า 4 พันแห่งทั่วประเทศมีทุนหมุนเวียนในการไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากชาวนามาอบ มาคัดแยก และบรรจุถุงขาย จากที่ผ่านมาศูนย์ข้าวขาดเงินทุนทำให้ชาวนาที่ผลิตข้าวพันธุ์คุณภาพดีต้องขายให้กับพ่อค้าไปแพ็กถุงขายต่อ ทั้งนี้หากเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ผลผลิตต่อไร่สูงจากศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศไปเพาะปลูก จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนความคืบหน้ากรณีการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 2/2557 แหล่งข้าวจากกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการประมูลว่าเป็นการประมูลในโครงการนาปี 54/55 นาปรัง 55 55/56(รอบ1)(รอบ2) และ 56/57 ปริมาณ 1.3แสนตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ100% ข้าวเหนียว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าวเหนียวเอวัน และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ล่าสุดกรมสามารถขายข้าวได้ปริมาณรวม 7.2 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่า 909 ล้านบาท โดยผู้ชนะประมูล มี 13 บริษัท ได้แก่ บริษัท เกศกนก เทรดิง จำกัด(บจก.) บจก.อุดมสุขไรซ์, บจก.รวมชัยมัลติเทรด, บจก.เค เอ็ม ซี อินเตอร์ไรซ์ (2002), บจก.โกลเด้นท์ เกรน เอ็นเตอร์ไพรส์, บจก.นครหลวงค้าข้าว, บจก.ข้าว ซี พี , บจก.รวมชัยมัลติเทรด , บจก.เอเชียโกลเด้นไรซ์, บจก.กล้าทิพย์, บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน), บจก.อุดรเพิ่มสิน, บจก.หนองหานไทยจวัน และบจก.สยามอินดิโก้

"หลังจากนี้กรมจะรายงานให้รัฐมนตรีทราบก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวต่อไป"

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ห่วง 10 ปีเลิกทำนา 5 ล้านราย

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยถึงทิศทางและมิติใหม่ของการพัฒนาข้าวและชาวนาไทยว่า ทุกวันนี้ชาวนาไทยยังติดกับดักประชานิยมเพราะเกษตรกรยังต้องการจะได้ราคาข้าวที่สูง หรือได้เงินชดเชยจากรัฐบาลซึ่งทำให้รัฐบาลต้องหางบประมาณมาจ่ายให้มหาศาล ดังนั้นรัฐบาลใหม่ควรวางกฎกติกาการใช้เงินต้องสนับสนุนให้เกษตรกรมีการปรับตัว และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาคเกษตรไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถสู้กับประเทศคู่แข่งได้เลย

ทั้งนี้สิ่งที่จะทำให้ชาวนาหลุดพ้นจากกับดักประชานิยมที่นักการเมืองนำมาฝั่งหัวเกษตรกรมานานคือการใช้ระบบตลาดให้เป็นกลไกที่ทำให้ภาคเกษตรประสบความสำเร็จ เพราะทุกวันนี้ประเทศคู่แข่งต่างหันมาใช้ระบบตลาดเช่นกันรวมถึงการให้ชาวนาและพ่อค้าเป็นผู้นำการพัฒนาแทนที่จะให้รัฐบาลเป็นผู้นำ แต่ให้รัฐบาลเป็นผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการปรับตัวของชาวนาและพ่อค้า

"รัฐบาลควรทำกิจกรรมที่ชาวนาและภาคเอกชนไม่มีปัญหาทำหรือไม่มีแรงจูงใจ และการลงทุนวิจัยต่างๆ จะต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการใหม่เป็นการวิจัยผู้มีส่วนได้เสียและมีส่วนรับผิดชอบและตัดสินใจด้วย รวมถึงออกกฎหมายที่จำเป็นเพื่อจำกัดขอบเขตของฝ่ายต่างๆ เห็นได้จากงานวิจัยของทีดีอาร์ไอพบว่าการผลิตข้าว 5 ฤดูในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมามีการใช้เงินซื้อข้าวถึง 8.57 แสนล้านบาท หากรวมกับงบดำเนินการและค่าจ้างสีข้าว ค่าเช่าโกดัง รวมแล้ว 9.85 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลขาดทุนไปแล้ว 5.2 แสนล้านบาท มีการทุจริตในการระบายข้าว 0.8-1.1 แสนล้านบาท แต่ชาวนาก็ไม่รู้สึกรู้ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ส่งผลเสียกับระบบเศรษฐกิจ เพราะชาวนามองว่าประชานิยมแล้วได้ประโยชน์"

ดร.นิพนธ์ กล่าวอีกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันนี้คือ ชาวนาไทยแก่ตัวเร็วกว่า 32% ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอายุเกิน 60 ปี และส่วนใหญ่ไม่มีประกันสังคม ขณะที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่สนใจที่จะเข้าสู่อาชีพเกษตรกรซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีชาวนาเลิกทำมากกว่า 5 ล้านคน โดยกลุ่มชาวนาที่ยากจนซึ่งมีประมาณ 1-1.3 ล้านครัวเรือน ในจำนวนสัดส่วน 30% ยากจนที่สุด กลุ่มนี้มีโอกาสย้ายไปทำอาชีพอื่นที่มีรายได้ดีกว่า ดังนั้นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องสนใจให้คนเข้ามาทำนามากขึ้นโดยใช้การตลาดนำมากกว่าการหว่านโยบายประชานิยมเพราะสิ่งที่ชาวนาต้องการคือขายข้าวได้ในราคาที่สูง แต่หากรัฐบาลต้องการยกระดับชาวนาและยังคงประชานิยมจะต้องเป็นประชานิยมแบบรับผิดชอบ

ทั้งนี้การที่ชาวนารายเล็ก กลาง และยากจนได้ผลผลิตที่ต่ำขาดทุนเพราะต้นทุนที่สูงขึ้นและได้ดูแลเอาใจใส่ในนา ในอนาคตคนรุ่นลูกน่าจะขายที่นาทิ้งเพื่อหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน ดังนั้นทางออกคือการรวมแปลงนา เพื่อลดต้นทุนและแก้ปัญหาเรื่องการขาดน้ำในการเพาะปลูก ซึ่งจะคล้ายๆกับที่โรงงานอ้อยช่วยชาวไร่อ้อยรายเล็กจัดการแปลงนาใหม่ และทางออกที่ 2 คือการรวมกลุ่มผลิตข้าวคุณภาพดี

ส่วนกรณีที่ราคาข้าวตกต่ำมากหรือผลผลิตเสียหายอย่างรุนแรง เช่น การประกันภัยความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ขาดทุนหนักแต่ต้องไม่ใช้นโยบายอุดหนุนให้มีกำไรเพิ่ม เพราะไม่เช่นนั้นชาวนาจะไม่ปรับตัว และการชดเชยความเสี่ยงราคา ทั้งชาวนาและรัฐบาลต้องร่วมกันรับภาระความเสี่ยง โดยรัฐรับความเสี่ยง 50-60% ของความเสี่ยงและต้องจำกัดการชดเชยเพียง 10-15 ตันต่อปีเท่านั้น

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-18 ก.ย. 2557 มีจำนวน 210,512 ตัน มูลค่า 85.829 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 16.9% มูลค่าเพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 180,118 ตัน มูลค่า 76.332 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-18 ก.ย. 2557 มีจำนวน 4.453 ล้านตัน มูลค่า 1.916 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 8.3% และมูลค่าลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 4.858 ล้านตัน มูลค่า 2.082 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตรฟิลิปปินส์ (Philippines Bureau of Agricultural Economics) เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557 ราคาข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยราคาขายปลีกข้าวสารคุณภาพดี (well-milled rice: WMR) ราคาขายปลีกข้าวสารคุณภาพธรรมดา (regular-milled rice: RMR) และราคาขายส่งข้าวสารคุณภาพดี เพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคมที่ผ่านมา ราคาขายปลีกข้าวสารคุณภาพดี เฉลี่ยโลกรั่มละ 41.76 เปโซ (ประมาณ 946 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นจากโลกรั่มละ 35.79 เปโซ หรือเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ ราคาขายส่งข้าวสารคุณภาพดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.27 เปโซ (ประมาณ 890 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 33.44 เปโซ หรือเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับข้าวสารคุณภาพธรรมดา ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ราคาขายปลีกข้าวสารคุณภาพธรรมดาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 38.53 เปโซ (ประมาณ 873 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 32.58 เปโซ หรือเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารคุณภาพธรรมดา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.49 เปโซ (ประมาณ 827 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.45 เปโซ หรือเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักปลาดูการของอินโดนีเซีย (BULOG) ได้ลงนามสัญญาซื้อข้าวจากเวียดนาม จำนวนประมาณ 200,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. ศกนี้ โดยข้าวที่มีการซื้อครั้งนี้ ประกอบด้วยข้าวขาว 5% จำนวน 50,000 ตัน ในราคา 443.5 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี และข้าวขาว 15% จำนวน 15,000 ตัน ในราคา 442 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี โดยก่อนหน้านี้ BULOG ได้ซื้อข้าวจากเวียดนามแล้ว จำนวน 50,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาว 5% จำนวน 20,000 ตัน และข้าวขาว 25% จำนวน 30,000 ตัน

แหล่งข่าววงการค้าคาดว่าในปีนี้อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 250,000-500,000 ตัน หลังจากที สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Central Statistics Agency; BPS) ได้ประมาณการณ์ว่าอินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 69.8 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% จากปีที่แล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2014 นี้ คาดว่าอินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 36 ล้านตันข้าวสาร มีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับจำนวน 650,000 ตัน ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าเมื่อปีที่แล้ว ส่วนการบริโภคข้าวในป็นี้นี้คาดว่าจะมีประมาณ 38.65 ล้านตัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ฮ่องกง

ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2557 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆ รวม 206,900 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวนประมาณ 96,100 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 46.4% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือ เวียดนามจำนวนประมาณ 85,600 ตัน (สัดส่วน 41.4%) จีนประมาณ 14,800 ตัน (สัดส่วน 7.1%) สหรัฐอเมริกา 3,900 ตัน (สัดส่วน 1.9%) ออสเตรเลียประมาณ 3,300 ตัน (สัดส่วน 1.6%) กัมพูชาประมาณ 600 ตัน (สัดส่วน 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 2,600 ตัน (สัดส่วน 1.3%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2557 มีปริมาณ 8,880 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 7,339 ตัน ประเทศจีน 519 ตัน สหรัฐฯ 466 ตัน เป็นต้น

ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนสิงหาคม 2557 ทั้งหมดรวม 13,800 ตัน และมีสต็อกสำรอง (reserve stock) อีกจำนวน 13,900 ตัน

ที่มา สก.ณ.เมืองฮ่องกง

เกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้เสนอขึ้นภาษีนำเข้าข้าวถึง 513% เพื่อปกป้องตลาดข้าวในประเทศ ทั้งนี้ ตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้คงโควตาการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเอาไว้ที่ประมาณปีละ 409,000 ตัน (ปริมาณการนำเข้าขั้นต่ำ หรือ minimum market access: MMA) ตามข้อตกลงกับองค์การการค้าโลก (the World Trade Organization; WTO) แต่ข้อตกลงนี้กำลังจะหมดอายุลงปลายปีนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลจึงประกาศว่าจะเปิดตลาดข้าว โดยรับปากกับชาวนาในประเทศไว้ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าข้าวในอัตราสูงสุด

นายลี ดอง พิล รัฐมนตรีเกษตร (The Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) แถลงต่อ คณะกรรมการการค้าข้าวของรัฐบาลว่า จะเสนอเรื่องขอขึ้นภาษีนำเข้าข้าว 513% ต่อ WTO ซึ่งทาง WTO ต้องใช้เวลา ตรวจสอบและยืนยันนานหลายเดือน ทั้งนี้ ตามข้อตกลงในปัจจุบันที่มีอยู่กับ WTO เกาหลีใต้จะนำเข้าข้าวในปี ประมาณ 408,700 ตัน หรือราว 10% ของการบริโภคในประเทศ

องค์กรชาวนาในเกาหลีใต้มักออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงทุกครั้งที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายข้าว และครั้งนี้ก็มีนักเคลื่อนไหวกลุ่มเล็กๆ ออกมาชูป้ายคัดค้านการเปิดตลาดข้าว พร้อมขว้างปาไข่และพริกไทยปนใส่ คณะกรรมการเกษตรกรรมแห่งรัฐสภาที่มีการประชุมกันเมื่อวันที่ 18 ก.ย. โดยกลุ่มชาวนาเกาหลีใต้มองว่า การตั้ง กำแพงภาษีที่รัฐบาลสัญญาไว้ว่าจะถูกยกเลิกอย่างฉับพลัน หากมีการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศผู้ส่งออก ข้าว

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวถือเป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองอย่างยิ่งในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชนบทซึ่งหวัง เกรงว่าข้าวเกาหลีใต้จะแข่งขันกับข้าวราคาถูกของต่างชาติไม่ได้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2013/14 (พฤศจิกายน 2556 – ตุลาคม 2557) เกาหลีใต้จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับปี 2012/13 และคาดว่าจะลดลงเหลือ 4.15 ล้านตัน ในปีการผลิต 2014/15 และคาดการณ์ว่า ในปี 2013/14 และ 2014/15 เกาหลีใต้จะนำเข้าข้าวประมาณ 410,000 ตัน ลดลงจาก 510,000 ตัน หรือลดลง 20% เมื่อเทียบกับปี 2012/13

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตรอินเดีย (the Agriculture Ministry) คาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif crop จะมีปริมาณ 88.02 ล้านตัน ลดลง 4% จากจำนวน 91.69 ล้านตันในปี 2013/14 เนื่องจากฤดูฝนในปีนี้มีฝนตกล่าช้าทำให้การเพาะปลูกล่าช้าไปด้วย ทั้งนี้ในปีการผลิต 2013/14 คาดว่าอินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 106.54 ล้านตัน ประกอบด้วยในฤดูการผลิตหลักจำนวน 91.69 ล้านตัน และในฤดูการผลิตรอง หรือ rabi crop จำนวน 14.85 ล้านตัน

มีรายงานว่า แม้ว่าฤดูมรสุมปีนี้จะมียอดน้ำฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ปรากฏว่าพื้นที่ปลูกข้าวของอินเดีย ทั่วประเทศในปีนี้ สำหรับฤดูร้อน (Kharif Season) กลับเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย โดย กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 19 ก.ย. มีพื้นที่ประมาณ 233.5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงกิจการผู้บริโภคและอาหาร (The Ministry of Consumer Affairs, Food and Distribution) รายงานว่า องค์กรอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) สามารถจัดหาข้าวในโครงการของ รัฐบาลในปีการผลิต 2013/14 (2013-14 Kharif Marketing Season) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 มาจนถึง วันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 31.542 ล้านตัน ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 34.3 ล้านตัน (จากฤดูการผลิตหลัก Kharif crop จำนวน 31.1 ล้านตัน และจากฤดูการผลิตรอง Rabi crop จำนวน 3.2 ล้านตัน) เนื่องจากการจัดหาข้าวในปีนั้นในแคว้น Andhra Pradesh และ Odisha มีจำนวนลดลงเพราะได้รับ ผลกระทบจากพายุไซโคลน และฝนที่ตกหนักในพื้นที่เพาะปลูก โดยในปีนี้ FCI สามารถจัดหาข้าวได้จากแคว้น Punjab จำนวน 8.1 ล้านตัน แคว้น Telangana จำนวน 4.3 ล้านตัน แคว้น Chhattisgarh จำนวน 4.29 ล้านตัน แคว้น Andhra Pradesh จำนวน 3.7 ล้านตัน

สำหรับในปีการผลิต 2014/15 นั้น รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวไว้ที่ 30.05 ล้านตัน

ผู้ส่งออกข้าวในกลุ่มของข้าวขาวที่ไม่ใช่바สมชาติของอินเดียต่างกระตือรือร้นที่จะขยายตลาดส่งออกข้าว ขาวในประเทศจีน โดยได้เร่งให้รัฐบาลอินเดียหารือกับรัฐบาลจีนในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีของจีนจะเดินทางเยือน

อินเดียในเร็วนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้การส่งออกข้าวขาวไปยังประเทศจีนยังถูกกีดกันเพราะทั้งสองประเทศยังไม่ได้มีการการทำข้อตกลงด้านสุขอนามัยพืช (phyto-sanitary norms) ดังนั้นผู้ส่งออกของอินเดียจึงหวังว่าจะมีการหารือในประเด็นนี้ในระหว่างการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีจีน

มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีของอินเดียจะได้หารือกับทางการจีนในประเด็นดังกล่าว ซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางการจีนจะอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวบาสมาดิจากอินเดียแล้วเมื่อปี 2012 แต่หน่วยงานของจีนได้ระงับการนำเข้าข้าวบาสมาดิจากอินเดียไว้ ซึ่งทางการอินเดียได้เรียกร้องให้จีนยกเลิกคำสั่งห้ามดังกล่าว

ทั้งนี้ประเทศจีนได้อนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวบาสมาดิจากอินเดียได้ในปี 2012 โดยในช่วงปี 2012/13 (เม.ย.-มี.ค.) อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิจากอินเดียไปยังประเทศจีนจำนวน 1,625 ตัน และในปี 2013/14 จำนวน 1,744 ตัน

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2014/15 (เมษายน 2557 – มีนาคม 2558) อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิจากอินเดียไปยังอิหร่านและอิรักลดลงกว่าครึ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศได้

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคมที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิจากอินเดียไปยังอิรัก 65,960 ตัน ลดลงจาก 124,000 ตัน หรือลดลง 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผู้ส่งออกข้าวอินเดียระบุว่า ปัญหาการจลาจลที่เกิดขึ้นในอิรักเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้อิรักชะลอการนำเข้าข้าว ในส่วนของอิหร่าน ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2014/15 อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิจากอินเดียไปยังอิหร่าน 330,000 ตัน ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง เนื่องจากมาตรการด้านคุณภาพที่เข้มงวดและภาษีนำเข้าที่เพิ่มจาก 22% เป็น 40%

ล่าสุด ผู้ส่งออกข้าวอินเดียอยู่ระหว่างเจรจากับทางอิหร่าน เพื่อผ่อนปรนมาตรการด้านคุณภาพ โดยที่ผ่านมา อิหร่านได้ปรับระดับการเจือปนสารหนูในข้าวบาสมาดิจากที่ยอมรับได้จาก 80 ppb เป็น 120 ppb

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (All India Rice Exporters Association: AIREA) ให้ความเห็นว่า หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ อินเดียจะไม่สามารถส่งออกข้าวบาสมาดิจากอินเดียได้เท่ากับปริมาณส่งออกของปีที่ผ่านมา หรือประมาณ 3.8 ล้านตัน

ขณะที่ ในปีนี้ อินเดียมีพื้นที่ปลูกข้าวบาสมาดิจากฤดูมรสุม (มิถุนายน – ธันวาคม) ประมาณ 21.88 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรคาดว่าจะได้ผลตอบแทนดีจากการปลูกข้าวบาสมาดิ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรอินเดียคาดการณ์ผลผลิตข้าวบาสมาดิปี 2014/15 ประมาณ 8.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 6.25 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ผู้ส่งออกข้าวมีความกังวลว่า หากอินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิได้น้อย จะทำให้อุปทานในประเทศเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ราคาลดลง

ขณะที่ผู้ส่งออกบางรายคาดการณ์ว่า ราคาข้าวบาสมาดิมีแนวโน้มลดลงเหลืออีโกลรัมละ 90 – 100 รูปี (หรือประมาณ 1,472 – 1,635 เหยียดสหรัฐต่อตัน) หรือลดลง 10% เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรก (ก.ค.-ส.ค.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค. 57 — มี.ย. 58) มีจำนวน 381,044 ตัน ลดลง 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 406,835 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2013/14) โดยในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมามีการส่งออกจำนวน 184,311 ตัน ลดลง 6% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY)

ในส่วนของมูลค่าส่งออกนั้น การส่งออกข้าวในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. มีมูลค่าส่งออกประมาณ 229.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 17% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมูลค่าการส่งออกในเดือน ส.ค. ลดลง 17% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในเดือน ส.ค. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 42,240 ตัน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ(non-

basmati rice) มีการส่งออกประมาณ 142,071 ตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 4% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ 2556/57 (ก.ค. 56 — มิ.ย. 57) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 3.16 ล้านตัน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.4 ล้านตัน ในปีก่อนหน้านี้ (2555/56) ทั้งนี้ การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) ในปีงบประมาณ 2556/57 มีจำนวน 2.52 ล้านตัน ลดลง 8% จากจำนวน 2.73 ล้านตันในปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมาติมีการส่งออกจำนวน 637,715 ตัน ลดลง 5% จากจำนวน 674,048 ตันในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมูลค่าส่งออกนั้นกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2556/57 มีมูลค่าส่งออกประมาณ 2.185 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติมีมูลค่าประมาณ 1.53 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ข้าวบาสมาติมีมูลค่าส่งออก 658 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่มา Oryza.com

บราซิล

บริษัทธัญพืชแห่งชาติ (Brazil's National Grains Supply Company; Conab) ได้ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกของปีการผลิต 2013/14 ลงเหลือ 12.162 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากคาดการณ์ในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากผลผลิตในปี 2012/13 โดยในการคาดการณ์ครั้งล่าสุด ได้ปรับลดคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกลงเหลือ 14.9 ล้านไร่ ลดลงเล็กน้อยจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้พื้นที่เพาะปลูกหลักยังคงอยู่ในเขตภาคกลางตอนใต้ (Centro-Sul)

ทางด้านสถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (The Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 557,063 ตัน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศเวเนซุเอล่า ซึ่งในช่วง 8 เดือนแรกนำเข้าข้าวไปแล้วจำนวน 141,524 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ตามด้วยคิวบาจำนวน 115,329 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14% เซียร์ราลีโอนจำนวน 98,747 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 12% เซเนกัลจำนวน 80,209 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% และแกมเบียและนิการากัวจำนวน 72,253 และ 65,739 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9% และ 8% ตามลำดับ

ที่มา Oryza.com